



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐ ๕๓๘๗ ๐๔๔๔

ที่ ชม ๐๐๓๓.๓๐๑/๔๕๕

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานผลการกำกับติดตาม คำสั่ง หรือประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาฯ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยปราการ

เรื่องเดิม

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดตัวชี้วัด MOIT๑๔ หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาพยาบาล ข้าราชการ โดยกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์ จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาฯ นั้น

ข้อพิจารณา

ในการนี้ โรงพยาบาลไชยปราการ จึงขอรายงานผลการกำกับติดตามตามประกาศแนวปฏิบัติ ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบรายงานผลการกำกับติดตาม ตามประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาฯ และขออนุญาตเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลไชยปราการ ต่อไป

- ทราบ อนุมัติ

(นายกฤตชญา สีหะวงษ์)
นักวิชาการสาธารณสุข

(นายกิตติพันธ์ ฉลอม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยปราการ

แบบรายงานผลการกำกับติดตามตามประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาฯ

โรงพยาบาลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – สิงหาคม ๒๕๖๕)

มาตรการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน การกระทำ ความผิดทางวินัย/ ความผิดทาง ละเมิด/ ความผิดอาญา
การป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการ เบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ ตามแนวปฏิบัติ ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและ การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใ ยา พ.ศ. ๒๕๖๔	๑. เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ที่มี ชอบ ๒. เพื่อสร้างจิตสำนึก ปลุกฝัง คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ทุกระดับ	๑. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการ ทุจริตในการประชุมเจ้าหน้าที่ ๑๐๐% โรงพยาบาลไชยปราการ ๒. ประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา ฯ	- ไม่พบการกระทำผิด



(นายกฤตชญา สีหะวงษ์)

นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้จัดทำรายงาน

- ทราบ ดำเนินการ

(นายกิตติพันธ์ ฉลอม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยปราการ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตามประกาศโรงพยาบาลไชยปราการ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลไชยปราการ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลไชยปราการ	
<p>ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี : ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ หัวข้อ : MOIT๑๔ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑.บันทึกข้อความ รายงานผลการกำกับติดตาม คำสั่ง หรือประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาฯ ๒.แบบรายงานผลการกำกับติดตามตามประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาฯ</p> <p>Link ภายนอก : หมายเหตุ :</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p>  <p>(นายกฤตชญา สีหะวงษ์) นักวิชาการสาธารณสุข ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  <p>(นางสาวมันทนา ราชพิบูลย์) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p>  <p>(นายนิรุตต์ เพี้ยภูณา) เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕</p>	